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Erindi skólastjóra Grunnskólans vegna fjárhagsáætlunar 

 

Ég sé að fyrsti áfangi grunnskólalóðar er ekki fyrr en 2026, er svekkt yfir því, var að vonast til ná 

fyrsta áfanga í gegn á næsta ári þar sem skólalóðin er nánast öll „rauð“ (sjá skýrslu). 

En ánægð að sjá peninga í viðhaldið, sérstaklega hurðina í austurálmu og opna þar á milli stofa, það 

verður bylting.  

 

Ég velti fyrir mér hvað við gerum þá varðandi undirlagið og aðrar athugasemdir á skólalóð sem komu 

fram í skýrslunni frá því í sumar þegar lóðin var tekin út en flest er á rauðu hjá okkur sem þýðir 

þarfnast lagfæringar innan 3 mánaða.  

Set skýrsluna hér með. Einnig með kastalann, hvort við þurfum að rífa hann eða hvort hann þoli eitt 

ár í viðbót, Þorri kann frekar að meta það en ég.  

 

Er einhver séns á að endurskoða þetta og fá fyrsta áfanga á næsta ári, gætum beðið með skipið, flutt 

það yfir á áfanga 2, það kostar 18 milljónir.  

Set áfangaskiptinguna hér með, loftmynd.   

 

Kv Hilma 

 


